

บทที่ 3

วิธีดำเนินการวิจัย

การวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการคลอดกับผดุงครรภ์โบราณของมารดาไทยมุสลิม กรณีศึกษาค่าบลมาะมาวี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แบบศึกษาเฉพาะกรณี เป็นการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลือกใช้บริการการคลอดกับผดุงครรภ์โบราณของมารดาไทยมุสลิม

การเลือกพื้นที่ในการวิจัย

การศึกษานี้ เลือกพื้นที่ศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง เลือกอำเภอยะรัง เนื่องจากอำเภอยะรังเป็นอำเภอที่มีผู้นับถือศาสนาอิสลามถึงร้อยละ 90 และเป็นพื้นที่ที่มีมารดาคลอดที่บ้านกับผดุงครรภ์โบราณในอัตราที่มากกว่าร้อยละ 10 ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบกับเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ที่ศึกษามีความสะดวก จึงมีความเป็นไปได้มากที่สุดที่จะสามารถเดินทางเข้าสู่สนามวิจัยได้อย่างสะดวกและความคล่องตัวของผู้วิจัยเอง และผู้วิจัยมีความคุ้นเคยกับพื้นที่ จึงมีความมั่นใจว่าไม่เกิดอันตรายใด ๆ มาสู่ตัวผู้วิจัยได้

1) ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับอำเภอยะรัง โดยศึกษาจากหนังสือ เอกสาร และจากข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยผ่านทางเว็บไซต์ของจังหวัดปัตตานีและได้ติดต่อข้อมูลอื่น ๆ จากผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอยะรัง พบว่า สภาพทั่วไปอำเภอยะรังตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดปัตตานีห่างจากตัวเมืองปัตตานีประมาณ 15 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 175.21 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 135,532 ไร่ มีอาณาเขต ดังนี้ ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอเมืองปัตตานี ทิศใต้ติดต่อกับอำเภอเมืองจังหวัดยะลา ทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอยะหริ่ง อำเภอมาฆอ อำเภอทุ่งยางแดง ทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอหนองจิก อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานีและอำเภอรามันจังหวัดยะลา การปกครองและประชากร แบ่งการปกครองเป็น 12 ตำบล 72 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล 12 แห่ง เทศบาล 1 แห่ง ประชากรของอำเภอยะรัง (ทะเบียนราษฎร 31 ธันวาคม 2549) รวม 79,405 คน เป็นชาย 39,474 คน หญิง 39,931 คน ลักษณะพื้นที่ตำบลส่วนใหญ่ตั้งอยู่

ตามแนวดนนสาย 410 สายยะลา – ปัตตานี โดยมีส่วนราชการต่าง ๆ อันได้แก่ ที่ว่าการอำเภอ โรงพยาบาลยะรัง ตั้งอยู่ตรงกึ่งกลางของพื้นที่ มีสถานีอนามัยกระจายอยู่ทุกตำบลจำนวน 15 แห่ง การคมนาคมสะดวกมีถนนลาดยางในทุกตำบล มีรถโดยสารสาธารณะผ่านในทุกตำบล สภาพทางสังคม ประชาชนนับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 90 มีมัสยิดทุกแห่งในชุมชนที่ประชาชนนับถือศาสนาอิสลาม และวัดประจำหมู่บ้านในชุมชนที่ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ สภาพทางเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ ประชาชนในอำเภอยะรังส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรทั้งการปลูกไม้ผล ทำสวนยาง ทำนา การปศุสัตว์ และการประมงน้ำจืด การทำนา โดยราษฎรทำนาเพียงเพื่อบริโภค ภายในครอบครัวเท่านั้น

2) ศึกษาข้อมูลสถิติการคลอดของมารดาไทยมุสลิมแต่ละตำบลจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอยะรังและห้องคลอดโรงพยาบาลยะรัง ซึ่งผู้วิจัยได้อาศัยการมีสัมพันธ์ส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอยะรังและเจ้าหน้าที่ห้องคลอดโรงพยาบาลยะรัง ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพ โดยได้รับความร่วมมือด้วยดี โดยเจ้าหน้าที่ทั้ง 2 แห่งให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับการคลอดพบว่า สถิติการใช้บริการการคลอดของมารดามุสลิมอำเภอยะรัง ในปี 2549 ทุกตำบลมีมารดาที่เลือกใช้บริการการคลอดที่บ้านกับผดุงครรภ์โบราณ โดยมี 6 ตำบล ที่มารดาคลอดที่บ้านกับผดุงครรภ์โบราณ มากกว่าร้อยละ 10 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกระทรวงสาธารณสุข

3) การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือก ตำบลมะมาวี เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มารดาไทยมุสลิมคลอดที่บ้าน ร้อยละ 16.56 และได้เจาะจงเลือกหนึ่งหมู่บ้านในตำบลมะมาวี คือ บ้านคูซงปาเย เนื่องจากหมู่บ้านดังกล่าวมีสถิติการคลอดกับผดุงครรภ์มากที่สุดในตำบลมะมาวีมาหลายปี ประกอบกับผู้วิจัยคุ้นเคยกับคนในพื้นที่นี้เป็นอย่างดี ผู้นำชุมชน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและคนในชุมชนมีธรรมาศยดี สามารถเดินทางเข้าออกหมู่บ้านได้สะดวก ทำให้เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกยิ่งขึ้น

กำหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูล

ในการเลือกผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ แบบกรณีศึกษาจำเป็นต้องได้ข้อมูลทั้งแนวกว้างและแนวลึก เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีความสมบูรณ์และครบถ้วนมากที่สุด ซึ่ง ชาย โพธิสิตา (2548 : 162) กล่าวว่า “หัวใจสำคัญของการศึกษาเฉพาะกรณีศึกษา อยู่ที่การศึกษาให้ได้ทั้งในแนว

กว้างและแนวคิดของกรณีที่เลือกมาศึกษา วิธีจะให้ได้ทั้งในแนวกว้างและแนวคิดของกรณีที่จะเจาะจง เช่นนี้ ในทางปฏิบัติก็คือใช้ข้อมูลหลายชนิดจากหลายแหล่ง”

ดังนั้นในการเลือกผู้ให้ข้อมูลผู้วิจัยได้กำหนดผู้ให้ข้อมูลเป็น ดังนี้

ผู้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการคลอดกับผดุงครรภ์โบราณ

เป็นมารดาที่คลอดที่บ้านกับผดุงครรภ์โบราณ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2546 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2550 โดยอาศัยปัจจัยด้านประสบการณ์การคลอด เป็นตัวกำหนดผู้ให้ข้อมูล และวิธีที่ได้มาซึ่งกรณีศึกษา เริ่มจากศึกษาข้อมูลจากเอกสารของสถานีอนามัยตำบลเมะมาวี เกี่ยวกับรายละเอียดของผู้คลอด พบว่า ตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2547 – 2550 ในหมู่บ้านคุงงปาแย มีมารดาคลอดทั้งหมด 85 ราย คลอดที่โรงพยาบาล จำนวน 48 ราย และคลอดกับผดุงครรภ์โบราณ จำนวน 37 ราย โดยในกลุ่มมารดาที่คลอดกับผดุงครรภ์โบราณ สามารถจำแนกได้ 3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มมารดาที่มีประสบการณ์การคลอดเป็นครั้งแรก จำนวน 7 ราย (2) กลุ่มมารดาที่มีประสบการณ์การคลอดมากกว่า 1 ครั้ง และคลอดกับผดุงครรภ์โบราณทุกครั้ง จำนวน 13 ราย (3) กลุ่มมารดาที่เคยมีประสบการณ์การคลอดที่โรงพยาบาลอย่างน้อย 1 ครั้ง และกลับมาเลือกบริการการคลอดผดุงครรภ์โบราณ จำนวน 10 ราย (ทะเบียนบันทึกการเยี่ยมหลังคลอดสถานีอนามัยตำบลเมะมาวี) เมื่อได้ข้อมูลแล้วจึงผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบที่ใช้ความน่าจะเป็นผสมกับแบบที่ไม่ใช้ความน่าจะเป็น (ณรงค์ โพธิ์พุดกานันท์, 2550 : 167) โดยสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ในการเลือกจำนวนตัวอย่างโดยใช้วิธีเลือกตัวอย่างแบบไม่เป็นสัดส่วน ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยกำหนดตัวอย่าง 21 ราย จากนั้นใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในการเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูล เพื่อให้ได้ตัวอย่างที่กระจายและจำนวนใกล้เคียงกันทั้ง 3 กลุ่ม ได้ กลุ่มมารดาที่มีประสบการณ์การคลอดเป็นครั้งแรก จำนวน 7 ราย กลุ่มมารดาที่มีประสบการณ์การคลอดมากกว่า 1 ครั้งและคลอดกับผดุงครรภ์โบราณทุกครั้ง จำนวน 7 ราย และกลุ่มมารดาที่มีประสบการณ์การคลอดทั้งที่โรงพยาบาลและที่บ้าน จำนวน 7 ราย ผู้วิจัยได้คัดเลือกรายชื่อ ที่อยู่ของมารดาหลังคลอดที่เข้าเกณฑ์ หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ขอให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตรวจสอบว่ามารดาเป้าหมายอยู่ในพื้นที่หรือไม่ เพื่อความสะดวกในการติดตามการให้ข้อมูล ก่อนตัดสินใจเลือกเป็นกรณีศึกษา ผู้วิจัยเจาะจงเลือกเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ถาวรเท่านั้น โดยเลือกกลุ่มมารดาที่มีประสบการณ์การคลอดเป็นครั้งแรก เลือกมาทั้งหมด 7 ราย กลุ่มมารดาที่มีประสบการณ์การคลอดมากกว่า 1 ครั้ง และคลอดกับผดุงครรภ์โบราณทุกครั้ง และกลุ่มมารดาที่มีประสบการณ์การคลอดที่โรงพยาบาลและที่บ้าน โดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ในที่สุดผู้วิจัยได้กรณีศึกษา จำนวน 21 ราย และเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อมโยง จึงเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านอื่น ๆ ได้แก่ ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยสนับสนุน ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยการสนทนาอย่าง

ไม่เป็นทางการกับสมาชิกในครอบครัวของมารดาเป้าหมาย โดยกำหนดเฉพาะสามี หรือ บิดามารดา หรือผู้สูงอายุ ที่อาศัยอยู่บ้านเดียวกัน ผู้ให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชุมชน ได้แก่ วัฒนธรรม-ชุมชน สถานภาพและบทบาททางสังคม ตลอดจนความเชื่อตามวัฒนธรรมอิสลามผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้มีบทบาทในชุมชน เช่น หัวหน้าสถานีอนามัยตำบลเมะมาวี เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำตำบล ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ผดุงครรภ์โบราณ ผู้สูงอายุในชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลที่ผู้วิจัยต้องการเก็บรวบรวม ได้แก่

1) ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ที่ต้องทำวิจัย เช่น ที่ตั้ง สภาพแวดล้อม แผนที่ ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม วิถีชีวิต โครงสร้างองค์กรชุมชน ระบบสุขภาพชุมชน ประวัติศาสตร์ชุมชน ลักษณะทางเศรษฐกิจของชุมชน ตลอดจนความเชื่อและค่านิยมของคนในชุมชน โดยการสนทนากลุ่มอย่างไม่เป็นทางการกับสมาชิกในชุมชน ได้แก่ หัวหน้าสถานีอนามัยตำบลเมะมาวี เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำตำบล ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ผดุงครรภ์โบราณ ผู้สูงอายุในชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุข นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสังเกตลักษณะทั่วไปทางกายภาพ สิ่งแวดล้อม การคมนาคม ลักษณะการตั้งบ้านเรือน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือศึกษาชุมชน 7 ชั้นของ โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ (2545) ประกอบด้วย แผนที่เดินดิน ผังเครือญาติ โครงสร้างองค์กรชุมชน ระบบสุขภาพชุมชน ปฏิทินชุมชน ประวัติศาสตร์ชุมชน และประวัติชีวิตบุคคล ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้เครื่องมือดังกล่าวข้างต้นเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษาเท่านั้น ซึ่งรวบรวมโดยใช้วิธี การบันทึกภาพ จดบันทึกและบันทึกเทป

2) ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการคลอด เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การสัมภาษณ์มารดาในกลุ่มเป้าหมายและบุคคลในครอบครัว ถึง ระดับการศึกษา อาชีพ ฐานะทางเศรษฐกิจ ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการคลอด การรู้จักมักคุ้นกับ ผดุงครรภ์โบราณ พิธีกรรมเกี่ยวกับการคลอด ลักษณะครอบครัว ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ สถานภาพและบทบาททางสังคม ความเชื่อตามวัฒนธรรมอิสลาม ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการบันทึกภาพ จดบันทึกและบันทึกเทป

3) การจัดทำประวัติชีวิตของกรณีศึกษาทั้ง 21 กรณี โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ (2545 : 131) กล่าวว่า “การศึกษาประวัติชีวิต คือ เครื่องมือที่ทำให้เห็นรายละเอียดชีวิตผู้คน สร้างความเข้าใจในเรื่องราวชีวิตของชาวบ้านและเกิดมุมมองที่มีมิติความเป็นมนุษย์มากขึ้น” ในการศึกษาที่ผู้วิจัยได้ทำประวัติชีวิตของกรณีศึกษาทั้ง 21 กรณี เพื่อให้ผู้วิจัยสามารถทำความเข้าใจในความคิด ความเชื่อทัศนคติต่างๆ ที่ผ่านการเล่าเรื่อง โดยผู้วิจัยจดบันทึกและบันทึกเทป

วิธีดำเนินการวิจัย

ขั้นตอนในการศึกษา แบ่งเป็น 2 ระยะ

ระยะที่ 1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร

1. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับอำเภอยะรัง โดยศึกษาจากหนังสือ เอกสาร และจากข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยผ่าน ทางเว็บไซต์ของ จังหวัดปัตตานี และได้ติดต่อข้อมูลอื่น ๆ จากผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยะรัง
2. ศึกษาข้อมูลสถิติการคลอดของมารดาไทยมุสลิมจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอยะรัง โรงพยาบาลยะรังและสถานีอนามัยตำบลเกาะมาวี
3. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกบริการการคลอดกับผดุงครรภ์โบราณ แนวคิดและทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์ วัฒนธรรมอิสลาม

ระยะที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม

ก่อนการทำงานในภาคสนามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัย ผู้วิจัยติดต่อไปยังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอยะรัง ขอความร่วมมือในการทำวิจัย โดยชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการทำวิจัยให้สาธารณสุขอำเภอยะรัง และหัวหน้าสถานีอนามัยตำบลเกาะมาวีฟังอย่างละเอียดตามความเป็นจริง บอกถึงวัตถุประสงค์และลักษณะการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งต้องใช้การสังเกตและการสัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ เป็นหลัก

ผู้วิจัยต้องสร้างความคุ้นเคยกับชุมชน โดยการพบปะผู้นำชุมชน ผ่านการประสานงานจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำตำบลและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

อุปกรณ์สำหรับการวิจัย ได้แก่

- 1) สมุดบันทึกและเครื่องเขียน
- 2) อุปกรณ์อื่น ๆ เช่น เครื่องบันทึกเสียง และกล้องถ่ายรูป
- 3) คอมพิวเตอร์แบบพกพา

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยทำการตรวจสอบข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีรายละเอียดในแต่ละกระบวนการ ดังนี้

การตรวจสอบข้อมูล

ในการศึกษาภาคสนาม นอกจากผู้วิจัยจะต้องทำการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุดแล้ว ผู้วิจัยยังต้องทำการตรวจสอบข้อมูลที่ได้นี้ด้วย โดยจะตรวจสอบในด้านความครบถ้วนของข้อมูล ความเป็นจริงของข้อมูล และความตรงของข้อมูลและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลโดยการตรวจสอบแบบสามเส้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล

เป็นการตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่มาของข้อมูล ซึ่งได้แก่ แหล่งเวลา แหล่งสถานที่ และแหล่งบุคคล เป็นการตรวจสอบด้านความถูกต้องของข้อมูลว่า เมื่อเวลาต่างกัน ต่างสถานที่กัน และผู้ให้ข้อมูลต่างกันหรือการได้มาของข้อมูลต่างกันแล้ว ข้อมูลที่ได้จะเหมือนเดิมหรือไม่

(2) ตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

เป็นการใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่แตกต่างกัน เพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน เช่น ใช้วิธีการสังเกตควบคู่ไปกับวิธีการสัมภาษณ์ พร้อมกับศึกษาจากเอกสาร

(3) การตรวจสอบจากวิเคราะห์ข้อมูล

เป็นการกลับไปตรวจสอบข้อมูลกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้องว่าผู้วิจัยตีความถูกต้องหรือไม่อย่างไร โดยผู้วิจัยใช้วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยการอ่านข้อมูลที่รวบรวมได้ให้ฟัง เพื่อเป็นการตรวจสอบความเข้าใจระหว่างผู้วิจัยเองและผู้ให้ข้อมูลให้ตรงกัน

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ ร่วมกับการสังเกต ผู้วิจัยใช้แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลของ สฎางค์ จันทวานิช (2545 : 17) มีขั้นตอนดังนี้

(1) การใช้แนวคิดวิเคราะห์ชุมชน เพื่อให้เห็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถาบันต่าง ๆ ในชุมชน และใช้แนวคิดการวิเคราะห์เครือข่ายสังคม เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อนำความสัมพันธ์ดังกล่าวมาใช้อธิบายพฤติกรรมของบุคคล

(2) การจดบันทึกและการจัดทำดัชนีข้อมูล เพื่อจัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่ได้มาเป็นการ สะดวกข้อมูลพร้อมทั้งปูพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

(3) การทำข้อสรุปชั่วคราวและการกำจัดข้อมูล ผู้วิจัยเริ่มด้วยการจัดหมวดหมู่ดัชนีกลุ่มของ แนวคิดแล้วเริ่มอ่านข้อมูลในกลุ่มเดียวกัน เพื่อหาว่าข้อมูลเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับอย่างไร และทำ ข้อสรุปชั่วคราว ด้วยการลงเขียนประโยค ซึ่งผู้วิจัยคาดว่า เป็นลักษณะหรือความเชื่อมโยงของ ข้อมูล

(4) การสร้างบทสรุปและพิสูจน์บทสรุป เพื่อเชื่อมโยงและหาความสัมพันธ์ของข้อมูล ตอบ คำถามงานวิจัย ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีที่สอดคล้องกับการทบทวนวรรณกรรม

เงื่อนไขของการศึกษาครั้งนี้

ชื่อบุคคลที่ปรากฏในงานวิจัยนี้เป็นชื่อสมมติทั้งสิ้น